

Tờ Thông Tin Bộ Luật Thực Phẩm #33

Những điều quý vị nên biết về Bộ Luật này

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

OAR 333-150-0000, CHƯƠNG 5-304.15

5-304.15 Vệ Sinh Thùng Chứa Nước.

(A) Các thùng chứa nước uống được của xe bán đồ ăn lưu động phải được thiết kế theo cách dễ tiếp cận và trong suốt để có thể xác định độ sạch thông qua việc kiểm tra bằng mắt thường. Các xe bán đồ ăn lưu động được cấp phép trước ngày 1 tháng 2 năm 2020 không phải đáp ứng yêu cầu này.

(B) Các thùng chứa nước uống được và nước thải phải được vệ sinh ít nhất sáu tháng một lần hoặc theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

LÝ DO SỨC KHỎE

CÔNG CỘNG:

Thùng chứa nước sạch và nước thải của xe bán đồ ăn lưu động phải được vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ vi sinh vật hoặc khả năng bị nhiễm bẩn.

Vệ Sinh Thùng Chứa Nước của Xe Bán Đồ Ăn Lưu Động

Điều quan trọng là quý vị phải thường xuyên vệ sinh thùng chứa nước ngọt trong xe bán đồ ăn lưu động của mình để đảm bảo rằng nước mà quý vị đang sử dụng là an toàn. Thùng chứa nước có thể sản sinh ra vi khuẩn theo thời gian, điều này có thể khiến khách hàng bị bệnh.

Thùng chứa nước ngọt và nước thải phải được vệ sinh ít nhất sáu (6) tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu có khuyến nghị chỉ dẫn của nhà sản xuất thùng chứa nước.

Một số điều cần cân nhắc trước khi bắt đầu quy trình vệ sinh:

- Quý vị sẽ đổ đầy toàn bộ thùng chứa nước ngọt và đổ hết nước đi hai lần (một lần bằng nước khử trùng clo và một lần bằng nước sạch để tráng).
- Quý vị sẽ phải ở gần một khu xử lý nước thải được chấp thuận hoặc có sẵn một máy bơm được cấp phép để đổ các thùng chứa nước thải trong quá trình vệ sinh.
- Đối với nước khử trùng clo, quý vị sẽ sử dụng dung dịch gọi là natri hypochlorit, chứa 5 - 8% clo (hoặc thuốc tẩy). Quý vị phải sử dụng thuốc tẩy không mùi, không chất phụ gia. Cần để nước khử trùng clo trong thùng chứa nước trong một vài giờ, vì vậy quý vị sẽ cần làm điều này khi đóng cửa hàng.

- Hãy đậu xe của quý vị ở nơi có bề mặt phẳng để tất cả bộ phận trong thùng chứa được vệ sinh đồng đều.

Để vệ sinh thùng chứa, quý vị sẽ cần đổ đầy thùng chứa nước ngọt và đổ hết nước đi hai lần: một lần bằng nước khử trùng clo và một lần bằng nước sạch để tráng. Xem trang 2 để biết hướng dẫn cụ thể.



Các thùng chứa nước ngọt phải trong suốt và dễ tiếp cận. Không cần phải tách thùng chứa ra khỏi xe.

Hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định địa phương khi quý vị vệ sinh thùng chứa của xe lưu động. Hãy gọi cho thanh tra nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Việc bảo trì thường xuyên và vệ sinh đúng cách sẽ đảm bảo quý vị luôn cung cấp nước an toàn cho khách hàng của mình.

